



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ โทร.๑๘๑๐

ที่ สพ ๐๐๓๒.๑๐๑.๑/ พิเศษ

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลรายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรี ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภายใต้วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” การค้นหาความเปลี่ยนแปลงในการทำงานที่อาจมีการรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลเสียต่อหน่วยงานภาครัฐ การป้องกันการรับผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการป้องกันเหตุ ทำให้ไม่เกิดการทุจริตในการทำงาน

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดประชุมหน่วยงานในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงสูงมาก พบ ๑ ประเด็น คือ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
๒. ความเสี่ยงสูง พบ ๑ ประเด็น คือ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๓. ความเสี่ยงปานกลาง พบ ๓ ประเด็น คือ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของราชการ วัสดุสำนักงาน) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ และการรับของขวัญ
๔. ความเสี่ยงต่ำ พบ ๑ ประเด็น คือ การจัดประชุม อบรม สัมมนา

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จึงเห็นควรมีการกำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งนำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ชุกราม

(นางประชума บุตรแสงดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายอิทธิพล จรัสโอฬาร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร